









รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ  
ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของสถานีตำรวจภูธรหนองขาม จังหวัดชลบุรี

**รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง  
สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖**

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
<p>การจัดการทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑๖ พ.ย.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ดุแลรับผิดชอบสิ่งของหลวง ของ สภ.หนองขาม รายงานผลการตรวจสอบตามบัญชีทะเบียนคุม ประเภทอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</li> <li>- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</li> </ul> </li> <li>๒. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มีตัวอยู่จริง ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทุกประการ</li> <li>๓. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนไปใช้ในราชการ ทุกประเภท รวมจำนวน ๓๔ กระบอก ได้เรียกมาตรวจ ครบจำนวน ๓๔ กระบอก มีอาวุธปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</li> <li>๔. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกเสื้อเกราะอ่อนไปใช้ในราชการ จำนวน ๒๐ ตัว ได้เรียกมาตรวจ ครบจำนวน ๒๐ ตัว มีเสื้อเกราะอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ</li> </ol>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
การจัดการของบริจาค	<p>๒๑ พ.ย.๒๕๖๖ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับสิ่งของบริจาคประเภท ตู้บริจาค เพื่อใช้ในทางราชการ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรับนำของบริจาคไปใช้ในทางราชการ</p> <p style="color: red; text-align: center;">การรับบริจาคตู้บริจาค เพื่อใช้ในทางราชการ</p>	

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
การจัดเก็บของกลาง	<p>๒๙ พ.ย.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบของกลางในคดีอาญา ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บของกลาง ของ สภ.หนองขาม รายงานผลการตรวจสอบตามบัญชีการจัดเก็บของกลางประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบของกลางในคดีอาญา ทุกประเภทอยู่ครบ ตรงตามบัญชีควบคุมการจัดเก็บของกลาง ทุกประการ</li> </ul>	